



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๗/๕๖

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๑๑ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ หิมพะนิศย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ร่วมมือกรมราชทัณฑ์ชุดลอกท่อฯ ตลาดห้วยขวาง	แนวหน้า มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา naewna siamrath matichon dailynews kaosod innews plewseengern khaob๒๔h mgronline on๓๑ prachachat voicetv topnews news.ch๗ innnews nationthailand springnews ch๓plus nationtv.tv thaipbs newtv thansettakij posttoday banmuang board.postjung facebook.com/nation weekend twitter.com/Rattiya_Mcot twitter.com/sirotek twitter.com/ThaiPBSNews twitter.com/ThaiPBS	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความร่วมมือ กทม.กับกรมราชทัณฑ์ในการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนประชาสงเคราะห์ (ใกล้ตลาดห้วยขวาง) เขตดินแดงว่า วันนี้เป็นวันแรกที่กรมราชทัณฑ์ลอกท่อระบายน้ำ ต้องขอขอบคุณนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.กระทรวงยุติธรรม ที่ริเริ่มโครงการ โดย กทม.นำมาสานต่อ สำหรับแผนงานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ แบ่งเป็นจ้างกรมราชทัณฑ์ ๕๓๐ กิโลเมตร และแผนงานประจำ ๒๕๖๕ ของ กทม. ๒,๘๕๖ กิโลเมตร รวม ๓,๓๘๐ กิโลเมตร จากการลงพื้นที่พบไขมันและขยะจากตลาดสดอุดตันท่อระบายน้ำ โดยจะต้องหามาตรการลดไขมัน อาจติดตั้งบ่อดักไขมันตั้งแต่ต้นทางแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยให้ดีขึ้นเพื่อช่วยลดน้ำท่วมขังในพื้นที่ เบื้องต้นมอบหมาย รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล ผว.กทม.ทำแผนผังจุดที่มีขยะและไขมันจำนวนมาก เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาต่อไปและจะได้ไม่ต้องชุดลอกท่อระบายน้ำบ่อยมาก วันนี้ผู้ต้องขังเป็นกลุ่มจิตอาสาและยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง กทม.จะเริ่มจ้างและจ่ายค่าตอบแทน ในวันที่ ๑ ก.ค.๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>- สำหรับแผนความร่วมมือระหว่างสำนักงานระบายน้ำ (สนน.) สำนักงานเขตดินแดง และกรมราชทัณฑ์ เพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำบริเวณตลาดห้วยขวางและถนนต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันที่๒๖ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. รวม ๓,๖๐๐ เมตร แบ่งเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ (๑) สนน. ช่วงคลองนางสอง-ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และช่วงถนนประชาสุข-คลองห้วยขวาง (ขาออก) ช่วงคลองนาของ-ถนนประชาสงเคราะห์ (ขาเข้า) รวม ๑,๑๗๕ เมตร (๒) สำนักงานเขตดินแดง ช่วงซอยประชาสงเคราะห์ ๓๒-ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ และช่วงถนนประชาสงเคราะห์-ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ รวม ๕๕๐ เมตร (๓) กรมราชทัณฑ์ ช่วงคลองนาของ-ซอยประชาสงเคราะห์ ๓๒ (ขาออก) ช่วงคลองนาของ-ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ (ขาเข้า) รวม ๑,๓๒๐ เมตร และ (๔) รถตุ๊กตเลน ช่วงหน้าตลาดห้วยขวาง-คลองห้วยขวาง รวม ๕๕๕ เมตร</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนประชาสงเคราะห์ และในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- พิจารณาแนวทางติดตั้งบ่อดักไขมันตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่</p>	<p>- สำนักงานการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินการ ชุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนประชาสงเคราะห์ และในพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชน และผู้ประกอบการไม่ทิ้งขยะและเศษอาหารลงในท่อระบายน้ำ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	กทม. จับมือ DGA และ ก.พ.ร. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้วยระบบดิจิทัล เน้นเปิดเผยโปร่งใส ลดดุลยพินิจ	matichon mgronline dailynews chnplus innews banmuang prachachat newtv thestandard voicetv facebook.com/MorningNewsTV๓/ NewsTV๓/ facebook.com/VoiceOnlineTH/ twitter.com/MorningNewsTV๓	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวในการประชุมความร่วมมือด้านบริการดิจิทัล ภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สปร.) หรือ DGA และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ว่า สิ่งสำคัญที่สุดของ กทม.คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน การเพิ่มความโปร่งใส และลดขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือ การทำกระบวนการต่างๆ ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้การบริการประชาชนดีขึ้น ลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคล และพยายามเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดย DGA และ ก.พ.ร. มีหลายโครงการที่ตีมากและช่วยให้ กทม.ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ (๑) Open Data เป็นการนำข้อมูลต่าง ๆ เปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ และ Open Contract โดยนำสัญญาที่เปิดเผยได้มาเปิดเผย และแอปพลิเคชัน Consul ที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและโหวตในเรื่องต่าง ๆ ได้ (๒) สิทธิประโยชน์ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยคนพิการผ่านทางแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” (๓) การพัฒนาเอกสารหลักฐานทางการศึกษารูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) สำหรับโรงเรียนในสังกัด กทม.และโรงเรียนฝึกออาชีพ และ (๔) การสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากร กทม.ด้านดิจิทัล DGA	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล - ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของ กทม. (BMA OSS) หรือ One Stop Service	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล รวมทั้งโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของ กทม. (BMA OSS) หรือ One Stop Service
๓	กทม.เตรียมหารือสถานทูตอินเดีย กระตุ้นท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ	ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา แนวหน้า มติชน matichon dailynews workpointtoday mgronline newtv innews posttoday facebook.com/WorkpointTODAY twitter.com/Tv๔hdOnline twitter.com/workpointTODAY/status/	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ว่า ในที่ประชุมของ ศบค.ได้มีการรายงานจำนวนของนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ขณะนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้ว แต่ที่น่าสนใจคือ นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทย คือ ชาวอินเดีย ถัดมาเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ อเมริกา โดยได้มอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวประสานงานสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งชาวอินเดียหลายคนก็มีสัญชาติไทย หากมีอะไรที่ กทม. ช่วยได้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ยินดีดำเนินการ ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวอินเดียมามากขึ้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นด้วย	<u>ด้านบวก</u> - ประสานสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย เพื่อหารือแนวทางการร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบ
๔	กทม.เน้นบูรณาการ	prachachat thairath	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการอภิปรายเกี่ยวกับ Bangkok Air Pollution: Policy, Civil Society and Business ผ่านระบบการ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการการทำงานและ	- สำนักสิ่งแวดล้อม ล้อม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	มุ่งแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ทันท่วงที		ประชุมออนไลน์ว่า การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย (๑) ปลุกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับเป็นกำแพงดักจับฝุ่นละออง (๒) กำหนดพื้นที่เขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดการเผาไหม้จากการใช้รถยนต์ส่วนตัว (๓) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง เช่น หน้ากากอนามัยสำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น คนสูงอายุ เด็ก เป็นต้น ตลอดจนการจัดพื้นที่ปลอดภัย ปลอดฝุ่น ในสถานที่ที่มีกลุ่มเปราะบางและประชาชนหนาแน่น เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น และ (๔) เพิ่มการตรวจวัดข้อมูล PM ๒.๕ โดยจะนำรูปแบบจากได้หวั่นติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละออง พร้อมทำแผนที่มลพิษ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการทำนาย หรือพยากรณ์สถานการณ์ PM ๒.๕ เพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชนให้สามารถเตรียมการล่วงหน้า ซึ่งทั้งหมดเป็นแผนที่จะดำเนินการภายใต้อำนาจและภารกิจของ กทม. โดยจะลดการทำงานแบบแยกส่วนและบูรณาการการทำงานแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการใช้แพลตฟอร์ม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที	แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการใช้แพลตฟอร์ม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที	ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการใช้แพลตฟอร์ม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
๕	ผว.กทม. ก้าซัปรเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ประชาชน	แนวหน้า naewna innnews thebangkokinsight siamrath facebook.com/สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น : innnews facebook.com/นสพ. แนวหน้า twitter.com/Thairath_News	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (ศบค.) ได้เลื่อนการถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ออกไป เนื่องจากยังมีผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นจำนวนไม่มาก ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงมอบหมายให้ กทม.เร่งกระตุ้นการฉีดวัคซีนเข็ม ๓ ให้มากขึ้น โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากขึ้น	<u>ด้านบวก</u> - เร่งฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้ประชาชนในกรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19
๖	กทม. ตรวจเชิงรุกสถานบันเทิง-รร.กทม. คุมเข้มความ	เดลินิวส์ แนวหน้า naewna	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า ได้ก้าซัปรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะตามแนวทางมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) นอกจากการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วยังให้ตรวจเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากการลงพื้นที่สัปดาห์ ๒ พบสถาน	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มความเข้มงวดตรวจติดตามสถานประกอบการสถานบันเทิง และโรงเรียนในสังกัด กทม. เพื่อป้องกัน	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจสำนักการศึกษา สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ปลอดภัย ป้องกันเหตุ เพลิงไหม้- ยาเสพติด		<p>บันเทิงที่อาจปิดไปนาน ทำให้อาจจะไม่ได้ตรวจสอบทางหนีไฟ สายไฟ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร</p> <p>- ผศ.ทวิดา กมลเวชช รพว.กทม.กล่าวว่า ได้มอบนโยบายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ตรวจความปลอดภัยสถานประกอบการเชิงรุก ตรวจเรื่องความปลอดภัยอาคาร ป้องกันเหตุอัคคีภัย ทั้งในส่วนสถานประกอบการ สถานบันเทิง รวมถึงพื้นที่รกร้างปล่อยทิ้งขยะ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุเกิดเพลิงไหม้ ขอความร่วมมือสถานประกอบการและเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัย โดยกำชับให้สำนักงานเขตออกตรวจพื้นที่อย่างเข้มข้น ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อสถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น รวมถึงการเปิดสถานประกอบการเกินเวลาจะเพิ่มรอบตรวจสถานประกอบการช่วงกลางคืน คืนละ ๒ รอบ ช่วงค่ำและรอบดึก เพื่อตรวจป้องปรามเหตุ หรือสัญญาณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งเรื่องการกระทำผิดกฎหมาย และสิ่งเสพติด โดย กทม.จะบันทึกแจ้งเหตุและประสานทางตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p> <p>- นอกจากนี้ ให้สำนักการศึกษาตรวจสอบความปลอดภัยโรงเรียนเชิงรุก ตรวจอาคารสถานที่ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟต่าง ๆ เพื่อป้องกันเหตุ รวมถึงตรวจด้านสุขภาพของนักเรียนและป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน เข้มขันมาตรการโรงเรียน กทม.ปลอดภัยชุมชน ใช้อาสาสมัครดูแลเฝ้าระวังด้านสุขภาพในโรงเรียน และมีพยาบาลอนามัยโรงเรียนจากศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ช่วยดูแลในโรงเรียน ซึ่งจะเพิ่มรอบให้มากขึ้น เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุก</p>	เหตุเพลิงไหม้และการเสพสารเสพติด	การดำเนินการตรวจติดตาม มาตรการความปลอดภัย สำหรับองค์กร มาตรการ ป้องกันการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งการเฝ้าระวังการ เสพสารเสพติดในสถาน ประกอบการ สถานบันเทิง และโรงเรียนในสังกัด กทม.
๗	กทม.เตรียม เก็บค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสาย สีเขียว คาดตลอดสาย ไม่เกิน ๕๙ บาท	thansettakij mgronline thaipost topnews matichonweekly ryt๙ news.ch๗ sondhitalk bangkokpost pantip facebook.com/ผู้จัดการ สุดสัปดาห์ facebook.com/MGROnlineLive	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เสนอให้ กทม.เริ่มจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ส่วนเหนือ ช่วงหมอชิต-คูคต และส่วนใต้ ช่วงสำโรง-สมุทรปราการ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินค่าจ้างเดินรถที่ กทม.ต้องจ่ายให้กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (บีทีเอส) ปัจจุบันราคาค่าโดยสารตลอดสาย ๕๙ บาท แต่จะอย่างไรกับช่วงที่ ๒ ส่วนต่อขยายที่ยังไม่ได้จัดเก็บค่าโดยสาร ซึ่งมีผู้โดยสารที่นั่งไป-กลับประมาณร้อยละ ๒๗ และ กทม.ยังต้องจ่ายค่าเดินรถ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น จะพิจารณาอัตราค่าโดยสาร เพื่อไม่ให้เป็นการ และยุติธรรมกับทุกคน ทั้งนี้ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสตลอดสายไม่เกิน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- พิจารณาอัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินรถ</p>	<p>- สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การพิจารณาแก้ไขปัญหา อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		facebook.com/ไทยโพสต์ facebook.com/TheReporters twitter.com/MGROnlineLive	๕๙ บาท โดย ๔๔ บาท เป็นเส้นทางสัมปทานหลักด้านในเมือง และบวกอีก ๑๕ บาท ที่เป็นส่วนต่อขยาย		
๘	เร่งติดตาม นำรถดับเพลิง ๑๓๙ คัน มาใช้บรรเทา สาธารณภัย ให้ประชาชน	matichon dailynews	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวถึงการนำรถดับเพลิง ๑๓๙ คัน ที่ กทท. ทำสัญญาซื้อรถดับเพลิงและอุปกรณ์กับบริษัท สไตเออร์-เดมเลอร์-ฟุค สเปนเซียล ฟาร์ชอย เอจี แอนด์ โค เคอี เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๗ และจอดไว้ที่ท่าเรือ แหลมฉบัง A๕ ของบริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี ว่า ยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมด และต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) สำนักงานกฎหมายและคดี เนื่องจากเป็นเรื่องที่ค้างมานาน อย่างไรก็ตาม จะเร่งรัดดำเนินการ</p> <p>- นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กล่าวว่า รถดับเพลิงดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นยุทธภัณฑ์และได้รับยกเว้น ค่าภาษีอากรตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๙ และ กทท.ได้ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรจนได้รับใบขนสินค้า พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม รถดับเพลิง ๑๓๙ คันเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งบริษัท นามยงฯ เพื่อขอรับรถดับเพลิง มาใช้ในราชการ แต่บริษัท นามยงฯ ไม่ส่งมอบรถดับเพลิงให้ กทท. และได้ฟ้อง กทท.ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อให้ชำระค่าฝากสินค้ารถดับเพลิง ๑๓๙ คัน จำนวนเงิน ๑,๐๔๐,๘๐๙,๓๘๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย และชำระค่าฝากสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มอีก ๒๗๒,๘๑๗,๙๐๐ บาทวัน</p> <p>- ขณะเดียวกัน กทท.ได้ประมาณการค่าซ่อมแซมรถดับเพลิงดังกล่าว ราคา ต่ำสุด ณ เดือน ก.ย.๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๗,๓๒๘,๙๕๐ บาท อย่างไรก็ตาม กทท.ได้ยื่นฟ้องศาลขอคุ้มครองชั่วคราว โดยขอนำรถดับเพลิงออกมา ซ่อมแซม เพื่อใช้บรรเทาสาธารณภัยดูแลประชาชนในกรุงเทพฯ ขณะนี้อยู่ ระหว่างการพิจารณาไต่สวนของศาล</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เร่งรัดติดตามนำรถดับเพลิง ๑๓๙ คัน มาใช้บรรเทา สาธารณภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนใน กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินการ นำรถดับเพลิงมาใช้บรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๙	กทท.สั่ง กฟน. ระงับการนำ สายไฟฟ้าลงดิน ชั่วคราว ๓ วัน	thairath thaipbs bangkokpost news.ch๗	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท.กล่าวว่า กทท.ได้สั่งให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ระงับการก่อสร้างโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินชั่วคราวใน ๓ เส้นทาง ได้แก่ ถนนวิฑู ถนนสารสิน และถนนหลังสวน หลังจาก กฟน.ปิดฝา ท่อระบายน้ำและกลบคืนพื้นผิวจราจรและทางเท้าไม่เรียบร้อย โดยมีผล	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ระงับการก่อสร้างโครงการ นำสายไฟฟ้าลงดินชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของ</p>	<p>- สำนักการโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การตรวจสอบการแก้ไข</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ใน ๓ เส้นทาง เหตุคืบพื้นผิว ไม่เรียบร้อย		ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๕ - รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รพว.กทม. กล่าวว่า การสั่งระงับดังกล่าว เนื่องจาก กทม.เคยแจ้งเตือนแล้วก่อนหน้านี้ แต่ กพท.ไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย เบื้องต้น ได้สั่งให้หยุดเป็นระยะเวลา ๓ วัน เพื่อให้ กพท.เสนอแผนแก้ไขปัญหา ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยเฉพาะ ในช่วงเวลากลางคืน	ประชาชนผู้ใช้ทางสัญจร	ปัญหาผิวจราจรชำรุด จากการก่อสร้างโครงการ นำสายไฟฟ้าลงดินของ กพท. ถนนวิทย์ ถนนสารสิน และถนนหลังสวน
๑๐	เตรียมปรับปรุง ศูนย์ BFC รองรับบริการให้บริการประชาชน พร้อมพัฒนา ระบบราชการ ขึ้นสู่ออนไลน์	เดลินิวส์ mgronline matichon innews	- นายจักษพันธุ์ ผิวงาม รพว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตดินแดง และเขตราชเทวี ว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล และสำนักงานเขต พิจารณาหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการ ให้บริการของศูนย์ BFC ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบการให้บริการ โดยพิจารณางานที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในศูนย์ BFC พัฒนา ปรับปรุงระบบการออกคิวออนไลน์ Application “BMA Q” สำหรับอุปกรณ์ ที่ชำรุดเสียหาย พร้อมจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน พัฒนาระบบจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อแจ้งเตือนกลับกรณีมีเหตุเร่งด่วน หรือจำเป็น รวมถึงการพัฒนา ระบบการติดต่อราชการขึ้นสู่ระบบออนไลน์ พัฒนาระบบติดตามการขอ ใบอนุญาตต่าง ๆ ตามนโยบายของ ผว.กทม.ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงาน พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงระบบบริการให้ดีขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับสำนักงานเขตและ หน่วยงานในสังกัด กทม. ป้องกันการทุจริต สร้างความโปร่งใส สามารถ ให้บริการประชาชนได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	<u>ด้านบวก</u> - พิจารณาแนวทางแก้ไข และพัฒนาการให้บริการ ของศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อ รองรับการให้บริการและ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน	- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ให้ประชาชน รับทราบ
๑๑	นายกฯ สั่ง หน่วยงานรัฐ หนุนเอกชน- สถานศึกษา- ท้องถิ่น ส่งเสริม กิจกรรมเด็ก	innnews mcot chiangmainews siamrath thaipost	- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รพว.กระทรวงกลาโหม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตัวเองและ สังคม นอกเหนือจากการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ หลังจากที่โรงเรียนและ มหาวิทยาลัยกลับมาเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ และการแพร่ระบาดของ โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย พร้อมทั้งชื่นชมเด็กและเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านดนตรีและด้านอื่น ๆ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตัวเองและสังคม - ประสานทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชน	- สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ จัดพื้นที่และสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน รวมถึงประชาชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	และเยาวชน		<p>เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน หรือเชื่อมโยงเด็กและเยาวชน และกลุ่มอื่น ๆ ให้มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบแก่เพื่อน เยาวชนด้วยกัน เพื่อป้องกันการหลงผิดหรือถูกชักจูงไปในทางเสียหายผ่าน กลไก หรือริเริ่มใหม่ เช่น สภาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีเครือข่ายตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงระดับตำบล การจัดกิจกรรมประกวด หรือเปิดพื้นที่แสดง ความสามารถให้แก่เด็ก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดต่าง ๆ ไปยังรัฐบาล ส่วนกิจกรรมเพื่อประชาชน เช่น การแสดงดนตรีในสวน กองทัพ กรม ประชาสัมพันธ์ และอีกหลายหน่วยงานได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ประสาน กทม. จังหวัด สถานศึกษา เพื่อบูรณา การและสนับสนุนให้กิจกรรมการแสดงมีความหลากหลาย ช่วยสร้าง ความสุขให้แก่ประชาชนหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด 19</p>	ได้พักผ่อนและทำกิจกรรม ต่าง ๆ	ในกรุงเทพฯ ทำกิจกรรมที่ สร้างสรรค์

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์